



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 104 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ช่วงวันที่ 23-27 มิถุนายน 2557

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- กนง. ปรับเป้าเศรษฐกิจไทยปี 57 โตแค่ 1.5% คาดปี 58 เศรษฐกิจโต 5.5%
- ส่งออก พ.ค. ลดลง 2.14% ลดลง 3 เดือนต่อเนื่อง คาดทั้งปีส่งออกโต 3.5%
- คสช. ตั้งชูปเปอร์บอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2557 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.5 จากก่อนหน้านี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.7 ในรายงานนโยบายการเงินเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจครั้งแรกของปีจะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 และในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.4 และคาดว่าในปี 2558 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 5.5 จากก่อนหน้านี้ประเมินไว้ร้อยละ 4.8 จากผลที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศผลักดันการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของสถานการณ์การส่งออกยังคงไม่สู้ดีนัก โดยการส่งออกเดือนพฤษภาคม 2557 ลดลงร้อยละ 2.14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถือเป็น การปรับตัวลดลงของการส่งออกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยมีมูลค่า 19,401.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจัยที่ทำให้การส่งออกเดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.1 และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.5 อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการส่งออกในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5 จากการคาดการณ์เศรษฐกิจของ กนง. ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5 สำนักเศรษฐกิจหลายแห่งก็ได้มีการคาดการณ์ในแนวทางเดียวกัน โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวได้ในระดับต่ำแต่นำจะขยายตัวในระดับต่ำเท่ากับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้ โดยในส่วนของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 2-3 โดยมีความเป็นไปได้ในระดับสูงที่เศรษฐกิจไทยปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปีจะขยายตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้ร้อยละ 0.5 ขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้จากสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลาย และการเข้ามาดำเนินการให้ส่วนราชการต่างๆ เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ของ คสช. จะมีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ในส่วนของ การส่งออกในปี 2557 ที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.5 อาจเป็นไปได้ไม่มากนัก เนื่องจากหากการส่งออกจะขยายตัวในระดับดังกล่าวการส่งออกในช่วง 7 เดือนที่เหลือของปีจะต้องมียอดส่งออกเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 20,524 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่มากนักที่การส่งออกของไทยจะอยู่ในระดับดังกล่าวได้ต่อเนื่องถึง 7 เดือน จากที่ในช่วง 5 เดือนแรกของการส่งออกไทยยังไม่สามารถแตะระดับ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แม้แต่เดือนเดียว

คสช. แต่ตั้งคณะกรรมการควบคุมกำกับรัฐวิสาหกิจ (ชูปเปอร์บอร์ด) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 17 ท่าน ประกอบด้วยตัวแทนเอกชน และตัวแทนจากภาครัฐซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง โดยมีอำนาจถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีอำนาจตรวจสอบโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ก่อนที่จะอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการ การจัดตั้งชูปเปอร์บอร์ดครั้งนี้ถือเป็นการปฏิรูปการบริหารรัฐวิสาหกิจครั้งสำคัญ เนื่องจากอำนาจในการอนุมัติโครงการลงทุนเกือบทั้งหมดที่มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 4-5 แสนล้านบาทของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ในมือของชูปเปอร์บอร์ดแทนที่จะเป็นคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเช่นที่เคยเป็นมา ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนประหยัดเงินภาษีของประเทศ แต่นัยยะสำคัญคงเป็นเรื่องของการลดปัญหาการเข้ามาหาผลประโยชน์ของฝ่ายการเมือง ทำให้รัฐวิสาหกิจมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถดำเนินนโยบายการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาล

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 1/2557 ลดลง 2.9%
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีน มิ.ย. สูงสุดในรอบ 7 เดือน
- สถาบัน Ifo ปรับเพิ่มการขยายตัวเศรษฐกิจเยอรมนี ขยายตัว 2.0%
- ญี่ปุ่นเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว
- ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในอิรัก

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มดีขึ้นจากแรงสนับสนุนของเศรษฐกิจจีน เยอรมนี และญี่ปุ่น ขณะที่สหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนเดือนมิถุนายนที่จัดทำโดย HSBC ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.8 จากระดับ 49.4 ในเดือนพฤษภาคม ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน เช่นเดียวกับยูโรโซน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี (Ifo) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจเยอรมนีในปีนี้เป็นร้อยละ 2.0 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.9 นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจของยูโรโซน เนื่องจากเยอรมนีถือเป็นประเทศหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของยูโรโซน รวมถึงทิศทางของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่คาดว่าจะดีขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของญี่ปุ่น ประกอบด้วย การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 35 ให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2558 ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขจีดีพีของสหรัฐฯ ไตรมาส 1/2557 ประมาณการครั้งสุดท้ายปรับตัวลดลงร้อยละ 2.9 จากการประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.1 นับเป็นการหดตัวมากสุดในรอบ 5 ปี

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ความรุนแรงในอิรักเป็นหลัก สร้างความกังวลต่อปริมาณการส่งออกน้ำมันของอิรัก ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 2 ในกลุ่ม OPEC ประกอบกับ EIA รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 110.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล



ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2557)

- กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ประจำเดือนมิถุนายน
- การประชุมของธนาคารกลางยุโรป เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจยูโรโซน